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จุรินทร์น า “เกษตร-พาณิชย์” ประชุมทลายอปุสรรค ราคาผลไม้-ผลไม้ส่งออก   

เจาะละเอียดแก้ทุกจดุ ให้ชาวสวนผลไม้ทั่วประเทศ 

---------------------------------------- 

  นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ประชุมติดตาม
สถานการณ์ผลไม้ภาคเหนือ (ล าไยมะม่วง) ณ ห้องประชุม อบจ.ล าพูน โดยมีเกษตรกร สมาคมด้านการเกษตรต่าง ๆ 
ผู้ประกอบการ-ภาคเอกชน ผู้ส่งออก ผู้เกี่ยวข้อง รวมทั้งหอการค้า สภาอุตสาหกรรม สภาเกษตรกรและผู้บริหาร
ระดับสูงกระทรวงเกษตรและกระทรวงพาณิชย์่ ผู้ว่าราชการจังหวัดล าพูน เข้าร่วม   

รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ได้รับฟังปัญหาและให้ทุกฝ่ายเสนอแนวทาง 
โดยมีกระทรวงเกษตรและกระทรวงพาณิชย์ช้ีแจงถึงการติดตามแก้ไขปัญหาผลไม้ จากนั้นนายจุรินทร์ กล่าวว่า 
ส าหรับชาวสวนล าไยในส่วนของทั้งกระทรวงเกษตรและกระทรวงพาณิชย์มีมาตรการร่วมกันในการที่จะเข้ามา
ช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนล าไยซึ่งฤดูการผลิตที่จะมาถึงนี้ล าไยจะมีปริมาณเพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ 20 จากปีที่แล้ว 
ได้มีมาตรการเชิงรุก 

นายจุ รินทร์ กล่าวว่า ในส่วนของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่จะรับไปด าเนินการ คือ  
1.เร่ืองของการเร่งรัดการออกเอกสารรับรองคุณภาพของสวนหรือที่เรียกว่า GAP ให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะท าได้ 
ซึ่งขณะนี้ส าหรับสวนล าไยนั้นสามารถออกใบ GAP ได้ร้อยละ 15 ของสวนท้ังหมด แต่กระทรวงเกษตรฯ ก็จะไปเร่งรัด
ด าเนินการต่อไปเพื่อช่วยส่งเสริมการส่งออก เพราะถ้าไม่มี GAP ก็จะไม่สามารถส่งออกไปยังต่างประเทศ โดยเฉพาะ
ประเทศจีนซึ่งเป็นตลาดใหญ่ของเราได้ 2.เร่ืองของการด าเนินการเพื่อช่วยให้การส่งออกคล่องตัวขึ้นภายใต้  
ความรับผิดชอบของกรมวิชาการเกษตร ในเ ร่ืองของการที่จะต้องมีใบรับรอ งสุขอนามัย หรือที่ เ รียกว่า  
Health Certificate ซึ่งเอกชนอยากได้การตรวจสอบในระบบออนไลน์ เพื่อจะได้ตรวจดูว่ามีใบรับรองสุขอนามัย 
ของเจ้าของสวนรายใดหรือผู้ส่งออกรายใดที่ได้ใช้ไปแล้วบ้าง เพื่อป้องกันการซ้ าซ้อน ขอให้ทางกรมวิชาการเกษตรได้
ช่วยท าแอพพลิเคช่ันหรือระบบการตรวจสอบออนไลน์ที่อ านวยความสะดวกไม่ต้องรอโทรศัพท์ไปสอบถาม 
จากเจ้าหน้าที่แบบระบบที่ ใช้อยู่ ในปัจจุบัน ซึ่ งผู้ว่าราชการจังหวัดล าพูนก็ รับไปในส่วนของจังหวัดล าพูน  
และกรมวิชาการเกษตรก็รับไป ในส่วนของกระทรวงพาณิชย์ซึ่งเข้ามาส่งเสริมการบริโภคล าไยทั้งในตลาดต่างประเทศ
และในประเทศนั้นมีมาตรการออกมาก่อนหน้านี้แล้วได้ทันทีที่ผลผลิตออกมาในช่วงเดือนกรกฎาคม 

มาตรการที่หนึ่ง ในเร่ืองของการที่จะช่วยค่าบริหารจัดการส าหรับการจ าหน่ายในประเทศส าหรับ  
ผู้รวบรวมล าไยกิโลกรัมละ 3 บาท วงเงินไว้ 199 ล้านบาท และส าหรับผู้ที่รวบรวมและส่งออกไปยังต่างประเทศ 
ด้วยตัวเองจะช่วยกิโลกรัมละ 5 บาท ภายใต้วงเงิน 51 ล้านบาท และในเรื่องของดอกเบี้ยเงินกู้ส าหรับผู้รวบรวมผลไม้
หรือล าไย ผู้แปรรูป และผู้ส่งออก สามารถใช้วงเงินกู้ท่ีกระทรวงพาณชิย์จะเข้าไปช่วยสนับสนุนดอกเบี้ยให้อีกร้อยละ 3  
 



 
 
 
เช่น ถ้ากู้ 4% ก็รับภาระดอกเบี้ยแค่ 1% เพราะกระทรวงพาณิชย์ช่วยร้อยละ 3 ภายในวงเงิน 45 ล้านบาท เพื่อเตรียม
ช่วยชาวสวนล าไยและผลไม้ทุกชนิดด้วย นี่คือมาตรการที่จะช่วยชาวสวนผลไม้ทุกชนิดต่อไปด้วย ขณะเดียวกันได้มี
การ เต รียมงานส าห รับการจั ด เทศกาลส่ ง เส ริมการบ ริ โภคผลไม้ ใน ช่ วงสอง เดื อนนี้ เป็ นกรณีพิ เ ศษ  
ในวงเงินอีก 50 ล้านบาท ในการจัด Thai Fruit Golden Months คือเดือนมิถุนายนกับเดือนกรกฎาคม ซึ่งจะช่วย
ระบายล าไยส าหรับตลาดในประเทศได้อีกเยอะทีเดียว ส่วนตลาดส่งออกก็จะช่วยเร่งรัดแก้ปัญหาหลายประการ เช่น
ในเร่ืองของการส่งออกผลไม้จากประเทศไทย ผ่านประเทศลาวหรือผ่านประเทศเวียดนามไปยังจีนตอนใต้  ขณะนี้ 
ทางกระทรวงพาณิชย์และกระทรวงเกษตรเข้าไปช่วยคลี่คลายปัญหาให้คล่องตัวขึ้น ทั้งด้านผิงเสียง โหยวอ้ีกวน ตงซิง
และทางใต้แถวมาเลเซีย ด่านปาดังเบซาร์ ก็ข้ามแดนได้แล้วเช่นเดียวกัน 

ในเร่ืองของการเปิดตลาดเพิ่มเติมในต่างประเทศ เช่น ตลาดยุโรป ตลาดแคนาดา ตลาดรัสเซีย 
กระทรวงพาณิชย์ได้มีการเตรียมมาตรการไว้แล้ว โดยเฉพาะตลาดในตะวันออกกลาง ซึ่งถือเป็นตลาดที่มีศักยภาพมาก
และกระทรวงพาณิชย์จะช่วยด าเนินการในการเปิดตลาดเพิ่มเติมต่อไปด้วย  รวมทั้งในตลาดเดิมของเรา คือ  
ตลาดอินโดนีเซีย ที่ปีท่ีแล้วเราส่งออกไม่ได้ แม้จะมีมาตรการก ากับมาหลายขั้นตอน แต่ปีนี้กระทรวงพาณิชย์ก็ยังไม่ละ
ความพยายามท่ีจะให้ตลาดอินโดนีเซียเปิดตลาดให้กับประเทศไทย รวมทั้งตลาดออนไลน์ 

"พรุ่งนี้แพลตฟอร์มที่มีช่ือเสียงมีผู้นิยมระดับโลก ไม่ว่าจะเป็น Tmall ของอาลีบาบา ที่มุ่งเน้น 
ตลาดจีน และ bigbasket.com ของอินเดีย Amazon ของสหรัฐอเมริกาและสิงคโปร์ Lotte ของเกาหลี รวมทั้ง 
ตลาดอื่น ๆ ที่มีแพลตฟอร์มที่มีช่ือเสียงในหลายประเทศ เราได้ด าเนินการให้ผลไม้ไทยเกรดพรีเมียมได้ไปขาย 
บนแพลตฟอร์มออนไลน์ที่มีช่ือเสียงระดับโลก และวันที่ 9 ที่จะถึงนี้ ผมก็จะท าหน้าที่ช่วยเชิญชวนพี่น้องประชาชน
ชาวจีนซึ่งเป็นตลาดใหญ่มากของประเทศไทย มาบริโภคผลไม้โดยผ่านการไลฟส์ดที่ชวนเชิญชวนคนจีนมาดูไม่น้อยกวา่ 
10 ล้านคน ก็จะมีส่วนช่วยในการประชาสัมพันธ์ผลไม้ไทยโดยเฉพาะล าไย ให้คนจีนมาบริโภคมากขึ้น" นายจุรินทร์กล่าว 
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